

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บทนำ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสำคัญกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร คือ “ทรัพยากรบุคคล” โดยบูรณาการการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM – Human Resources Management) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD – Human Resources Development) เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความเข้มแข็ง เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย ก่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รongรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีการควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรให้มีการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เน้นการสร้างสมดุลชีวิตระหว่างการทำงาน (Work Life Balance) และการจัดสรรสวัสดิการให้แก่บุคลากร โดยวางแผนการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการ มีกลไกในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ และมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งในระดับสูงขึ้น มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจนสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และชมเชยบุคลากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

ปัญหา/อุปสรรค

๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมามีความไม่คล่องตัว บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาหรือตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับการทำงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ยังไม่ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อรองรับการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้

๒. บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการโอนและลาออกไปรับราชการในส่วนราชการอื่นเป็นจำนวนมากด้วยเหตุสอบแข่งขันได้หรือกลับภูมิลำเนา รวมถึงการสูญเสียอัตรากำลังจากการเกษียณอายุราชการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขภาพตามมาตรการทางสาธารณสุข รวมถึงสอดคล้องกับข้อสั่งการ ข้อกำหนด และสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้การสรรหาบุคลากรเพื่อมาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างขาดช่วง ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคลากรผู้มีความเหมาะสมได้หรือต้องดำเนินการล่าช้าต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความคล่องตัวมากขึ้น จึงเห็นควรมีการวางแผนการดำเนินงานโดยอาศัยการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการดำเนินงาน อีกทั้งควรมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดการขาดช่วงในการปฏิบัติงานเนื่องจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ